

Bàn... phím luận về gia đình

“*N*gủ trên gối êm, không có nghĩa có giấc mơ tương tự,”
Người Do Thái đã có câu nói đúc kết hết sức khôn ngoan và thâm thúy định hình nên tính cách vượt trội của họ.

Gõ trên bàn phím, một tổ hợp ký tự, không có nghĩa có những hiểu biết như nhau. Chúng ta thử hình dung bàn phím máy tính đang sử dụng cũng là một tổ hợp: tổ hợp Gia Đình với đa dạng thành tố cấu tạo nên. Sẽ có biết bao giá trị thú vị tiềm ẩn trong đó!



Filipe Calderon, một chính trị gia và là nhà văn Mexico, đã nói: “Tất cả kho báu trên trái đất không thể sánh bằng hạnh phúc gia đình.”

Này nhé! Các mẫu tự từ A, B, C... đến Z được sắp xếp không theo quy tắc nào, nhìn vào rối rắm, để chúng ta có thể dễ dàng nhớ theo một phương pháp nào, ngoại trừ ba mẫu tự J-K-L sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái thường đọc.

Tuy rối rắm, nhưng hai phím N-M như Anh-Em luôn sát bên nhau, như đôi đũa, cùng chung ước nguyện xây dựng gia đình êm ấm. Cặp Phím U-I, một cách gọi đồng nghĩa khác âm vị theo ngôn ngữ teen: You-Ai, Em-Tôi bên nhau không rời xa. Phím B lại đặt trước hai phím N-M, đến một giai đoạn chúng ta sẽ có những thành tố mới để gọi để nói chúng ta là: Ba (B) Với (AND) Mẹ (M) một cách thân thương trìu mến. Chúng ta đang phát triển tình yêu đúng hướng đó! Một sự ngẫu nhiên hay có bàn tay trên cao an bài: Gia Đình nơi cho ta cuộc sống với vô vàn tình cảm yêu thương!

Bộ ba Phím H-J-K, gia đình chúng ta càng tràn đầy sinh khí, tươi vui biết bao khi tiếng hát (H) ru của Mẹ luôn nối kết (J=Joint) lời ca (K), tiếng cười thoải mái (kaka) của Cha để cho con giấc ngủ an bình trong làn đưa của võng.

Phím C-V-B, có phải rằng trong gia đình Bố là người nắm bắt nhanh nhạy tâm lý và sự phát triển của con để dạy dỗ, an ủi khích lệ con, làm cho con tự tin an tâm tự đứng trên đôi chân bước những bước chân đầu đời, rồi vào đời? - Con (C) và (V) Bố (B) là niềm tự hào của Mẹ đó!

Từ A đến Z, đầu và cuối mẫu tự tương xa nhau đến thế, nhưng vị trí phím A trên - phím Z dưới cận kề, khoảng cách thật mong manh như khi từ hạnh phúc chuyển sang đau khổ. Gia đình lúc vui lúc buồn, khi thịnh khi suy, cặp phím S-D tỏ dấu nên biết lấy sự giản lược (Simple), bé đừng xé ra to và lấy lòng kính trọng (Duty) để sự tranh chấp sai (S) – đúng (D) trong gang tấc không trở thành vấn nạn chẳng thể giải quyết được. Chẳng thế mà ca dao tục ngữ có câu:

“Chồng giận thì vợ bớt lời

Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.”

Đó là những cặp phím đôi, phím ba ký tự chung với nhau ẩn chứa những nội hàm diễn tả về gia đình, qua hình ảnh bàn phím... Nhưng có một nội hàm mà tôi thích nhất, được sắp xếp một cách kỳ diệu qua một tổ hợp phím dài nhất gồm sáu mẫu tự liền, là cái kết cục mà chúng ta hằng hướng đến và bày tỏ, đó là chấy bóng khao khát: Tình-Yêu-của-Em-và-Tôi-Không-bao-giờ-Phai = T-Y-U-I-O-P

Văn học nước ngoài có tình sử Roméo – Juliet . Kho tàng truyện cổ nước ta có tình sử Tiên Dung – Chử Đồng Tử... đều đề cao giá trị cao đẹp và bền vững của hôn nhân. Âm nhạc thì có nhạc phẩm Ba Ngọn Nến Lung Linh, thổi vào hồn người nghe giàu cảm xúc giá trị gia đình:

*"Gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao niềm thương mến.
Gia đình, bên nhau những khi đón đau,
Bên nhau đi suốt cuộc đời!"*

Ngọc Lễ

Hôn Nhân quả là một món quà tuyệt vời của Thiên Chúa ban tặng, có một nơi để đi về là nhà, có những người để yêu thương là gia đình. Có được món quà và biết trân trọng nó, là hạnh phúc! Cũng vậy, giữ gìn bàn phím luôn tốt, các phím bấm rõ ràng. Một khi nhìn vào để thao tác, các tổ hợp mẫu tự phím bấm như đã trình bày, luôn hiện ra một hình ảnh lý thú gia đình bạn, để có thể sẵn sàng gõ những dòng chữ gửi cho nhau biết bao điều bổ ích, hay và mới lạ!

Kết thúc Năm Gia Đình 2017

Nguyễn Công Khanh SB70